



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC บ้านสระอ้อ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบบคลองบึงกุ่ม (เดิม) ถึงถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมศาลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ธรรมศาลากำหนด โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นจำนวนเงิน 748,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวข้างต้นและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 374,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาเชื่อถือและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่ทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบการบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา (ยื่นซองในวันและเวลาราชการ)

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3428-9739 ต่อ 2 ในวันทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558



(นายสุรชัย ผลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

